

CHỈ THỊ
Về việc thực hiện tốt Nghị quyết số 63/NQ-CP
ngày 29/6/2021 của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; đồng thời phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

2. Tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nội dung tại các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Việc chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ triển khai thực hiện phải rõ ràng, cụ thể về chủ thể chịu trách nhiệm và đảm bảo tính khả thi toàn diện; đồng thời, phải thường xuyên đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát tiến độ giải quyết đến kết quả cuối cùng.

3. Quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nâng cao mức độ cảnh giác trong phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; kiên trì, quyết liệt phòng, chống dịch theo phương châm “chống dịch như chống giặc”, đảm bảo hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và sản xuất kinh doanh với phương châm “chống dịch để sản xuất, sản xuất để chống dịch”. Việc thực hiện công tác phòng, chống dịch phải bám sát thực tế, đúng quy định và kịp thời khi có tình huống, ca bệnh xảy ra, không để lây lan diện rộng.

4. Phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, tuyệt đối không trông chờ ỷ lại mà phải luôn luôn có tư tưởng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi, địa bàn và đối tượng quản lý, căn cứ vào tình hình thực tế cụ thể để tự quyết định theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, kịp thời báo cáo cấp trên trực tiếp đối với những khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.

5. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hiện có, tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về các cơ chế chính sách của nhà nước; phát huy các lợi thế sẵn có của địa phương cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung rà soát, theo dõi sát, nắm bắt kịp thời tình hình, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực, từng dự án, từng doanh nghiệp và trên từng địa bàn để có giải pháp cụ thể sớm khắc phục, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân, thật sự là bạn đồng hành của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Các cấp, các ngành phải chủ động huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh hợp tác công tư trên các lĩnh vực.

6. Phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trên tinh thần khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe; luôn bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và yêu cầu thực tiễn để tập trung đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ động triển khai thực hiện đến kết quả cuối cùng các nhiệm vụ mà UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, có chế tài xử lý đối với việc không thực hiện tốt nhiệm vụ đúng hạn định.

II. MỤC TIÊU

1. Phấn đấu quyết liệt để đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, trong đó phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế GRDP trên 7,18%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2% trở lên; thu ngân sách đạt 3.000 tỷ đồng.

2. Tập trung kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, phấn đấu hoàn thành tiêm chủng đạt miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất có thể.

3. Quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đã được giao từ đầu năm, trong đó đến hết Quý III năm 2021 giải ngân đạt tối thiểu 70% kế hoạch.

4. Giữ vững ổn định chính trị xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, vùng biên giới. Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp trấn áp tội phạm. Chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, đặc biệt là với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

III. VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHẢI TẬP TRUNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tập trung cao độ phòng chống dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tiếp tục thông tin, truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh để người dân không chủ quan, lơ là, đề cao cảnh giác thực hiện nghiêm yêu cầu **5K + vắc xin** (*Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế, vắc xin*) và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch; không để xuất hiện tình huống hoang mang trước diễn biến mới của dịch bệnh; khuyến khích thực hiện khai báo y tế tự nguyện, tiêm vắc xin phòng dịch, thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng có dịch. Tuyên truyền tới từng bon, buôn, tổ dân phố, khu dân cư để mỗi người dân như là “một chiến sĩ trinh sát”, nhằm phát hiện và tố giác những trường hợp không chấp hành việc phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, nhất là phát giác các đối tượng nhập cảnh trái phép. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra trên địa bàn “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải rà soát, cập nhật, có các phương án, kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 chặt chẽ, cụ thể, phù hợp với thực tiễn và sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống dịch bệnh theo nguyên tắc 4 tại chỗ (*lực lượng tại chỗ, đảm bảo chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ*). Khẩn trương rà soát, thường xuyên kiểm tra đảm bảo các tiêu chí an toàn Covid-19 tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.

- Khẩn trương rà soát lại quy trình cách ly và kiểm soát sau cách ly tại địa phương đối với những đối tượng nhập cảnh là chuyên gia, lao động nước ngoài, người đi, về từ các địa phương có dịch, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về cách ly phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn.

- Giao Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện công tác phòng, chống dịch theo chức năng, thẩm quyền được giao, bảo đảm yêu cầu phòng dịch từ xa, từ sớm và kịp thời; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin Covid-19 đợt 3 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, đặc biệt cho các đối tượng tuyến đầu, thuộc diện ưu tiên theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021; tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh (*theo nội dung Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh*), đảm bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm SARS-CoV-2; đảm bảo tính công khai, minh bạch, tránh tình trạng trùng lặp, bỏ sót hoặc không đúng đối tượng.

2. Về triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

2.1. Tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được giao tại Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh.

2.2. Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để hỗ trợ, duy trì, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; không để gián đoạn sản xuất, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp ảnh hưởng lớn đến tỷ trọng sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác xuất khẩu. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thị trường, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; bảo đảm hàng hóa lưu thông thông suốt, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa và tăng giá đột biến. Xử lý kịp thời các hiện tượng đầu cơ, tăng giá bất thường.

2.3. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Tập trung công tác hướng dẫn các địa phương sản xuất nông nghiệp, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh các giải pháp tiêu thụ nông sản đang vào mùa thu hoạch tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ người dân giải quyết đầu ra cho các mặt hàng nông sản.

2.4. Phát huy vai trò quản lý, điều hành ngành tài chính; chủ động, tích cực trong việc tạo ra các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện vai trò chủ đạo trong lồng ghép các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; tranh thủ được tối đa các nguồn lực từ các bộ, ngành Trung ương; công khai minh bạch trong chi tiêu tài chính.

2.5. Đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, chứng từ để giải ngân đối với các chương trình, dự án, các gói mua sắm đã được bố trí kinh phí; tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đề cao trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu đơn vị.

2.6. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên để đảm bảo đầy đủ nguồn lực cho phòng, chống dịch.

2.7. Tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách để đạt chỉ tiêu dự toán được giao là 2.750 tỷ đồng, phấn đấu thu đạt mức 3.000 tỷ đồng như nhiệm vụ được UBND tỉnh giao từ đầu năm. Đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế; thanh tra, kiểm tra, chống thất thu. Triển khai có hiệu quả các giải pháp để khai thác nguồn thu từ khoáng sản, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước, phấn đấu vượt thu ở những lĩnh vực, ngành nghề mới, có điều kiện phát triển để bù đắp phần giảm thu do diễn biến bất lợi của thời tiết, dịch bệnh,...

2.8. Về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công:

- Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (*tại Công văn số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021 của Văn phòng Chính phủ*); của UBND tỉnh (*tại Công văn số 6445/UBND-KTTH ngày 14/12/2020; Kết luận tại cuộc họp làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 23/7/2021*).

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng. Rà

soát điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn. Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực trong đầu tư công, các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời tham mưu các giải pháp cụ thể, khả thi, hiệu quả để khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất; đồng thời đảm bảo mục tiêu, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật.

2.9. Khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng các phương án, kịch bản, kế hoạch dạy học cụ thể để vừa đảm bảo đúng tiến độ vừa đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn về kiến thức cho học sinh theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

2.10. Triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách, các giải pháp, các việc làm tình nghĩa hỗ trợ có hiệu quả, thiết thực hơn đối với công nhân, người lao động, người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi của nhà nước đối với người lao động.

2.11. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, vùng biên giới. Kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh, đưa người từ các vùng có dịch về địa phương, có các giải pháp đồng bộ, hữu hiệu kiểm soát trên tuyến biên giới của tỉnh nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép; rà soát, hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả phòng, chống dịch ở khu vực biên giới.

3. Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Để đảm bảo việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo đúng thời gian quy định, yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa:

3.1. Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng và ước thực hiện cả năm 2021, đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về triển khai những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021.

3.2. Triển khai xây dựng, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý theo đúng hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

4. Căn cứ các nội dung nhiệm vụ nêu trên, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; chủ động làm việc, bám sát, tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương để thực hiện đến kết quả cuối cùng các nội dung của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 và chỉ đạo của

UBND tỉnh tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/5/2021 về việc thực hiện tốt Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ, Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và Chỉ thị này. Định kỳ hàng tháng (trước ngày 17) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) tình hình kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./..m/

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng, đơn vị thuộc VP;
- Lưu: VT, KTTH (H).

2

CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Hồ Văn Mười